

# Phát huy vai trò phụ nữ trong vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

04:54 19/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nhiều cách làm, mô hình thu hút đông đảo hội viên, người dân tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.**



## Đa dạng hình thức tuyên truyền

BHXH tự nguyện, BHYT là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc, cùng chung tay tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH ký kết các chương trình, kế hoạch hoạt động, đề ra các giải pháp và đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hiểu rõ mục đích, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT gắn trách nhiệm cá nhân với gia đình, người thân và cộng đồng xã hội. Vận động hội viên phụ nữ ở các vùng nông thôn, vùng đồng

bào dân tộc thiểu số còn khó khăn tích cực tham gia BHYT để có đủ điều kiện khám chữa bệnh khi ốm đau, bệnh tật.

Xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt, gần 141.000 hội viên phụ nữ đã tích cực tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần đưa chính sách đến gần với người dân. Các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền qua trang thông tin điện tử như fanpage Hội LHPN các cấp, các group zalo của hệ thống hội, trang zalo, facebook cá nhân của cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra, còn truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông tại hộ gia đình... Với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng dân cư trong việc tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện.

Bà Nguyễn Thị Kim Hận, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết: Chúng tôi chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cụ thể, khi tham gia BHXH tự nguyện đủ số năm theo quy định và đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí. Còn khi tham gia BHYT sẽ được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật, gia đình giảm được gánh nặng tài chính; được đóng theo hộ gia đình, lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội LHPN còn thực hiện nhiều mô hình, qua đó, giúp chị em có thêm điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho bản thân, gia đình.

### **Những mô hình thiết thực, ý nghĩa**

Xuất phát từ thực tế tại địa phương, một số chị em phụ nữ còn khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho bản thân và cả gia đình. Chính vì vậy, Hội LHPN thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A đã thành lập tổ phụ nữ hùn vốn mua BHYT, BHXH ở ấp 4B và ấp 3A. Theo bà Võ Thị Hồng Hên, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Bảy Ngàn, tổ phụ nữ hùn vốn mua BHYT, BHXH ở ấp 3A có 15 thành viên và ấp 4B có 12 thành viên, hoạt động theo hình thức góp vốn xoay vòng. Mỗi tháng mỗi chị góp từ 100.000 đến 150.000 đồng. Từ nguồn vốn có được, các thành viên sẽ họp xem xét ưu tiên cho các thành viên đến thời điểm nộp hạn BHYT, cứ thế luân phiên xoay vòng. Đồng thời, mỗi ngày mỗi chị bỏ ống heo 10.000 đồng, để tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân hoặc người thân trong gia đình. Qua đó, giúp mọi người cùng có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất cũng như có lương hưu về già, không phải cậy nhờ con cháu.

Còn tại thị trấn Kinh Cù, huyện Phụng Hiệp, nhằm giúp chị em tham gia BHYT để được chăm sóc

sức khỏe, năm 2020 Hội LHPN thị trấn Kinh Cùng đã thành lập mô hình “Biến rác thải thành thẻ BHYT” tại ấp 6. Theo bà Hà Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Kinh Cùng, thực hiện mô hình các hội viên phân loại, thu gom vỏ chai nhựa, giấy... đã qua sử dụng để bán gây quỹ. Định kỳ hàng tháng, họ đóng góp số tiền trên để mua thẻ BHYT tặng cho các thành viên trong mô hình. Nhờ đó, tất cả các chị em có hoàn cảnh khó khăn đều có thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe. Từ hiệu quả mô hình ở ấp 6 mang lại, Hội LHPN thị trấn đã chỉ đạo nhận rộng mô hình sang chi hội phụ nữ các ấp còn lại trên địa bàn.

Hiện nay toàn tỉnh có trên 125 câu lạc bộ, tổ, nhóm với hơn 1.750 hội viên tham gia các mô hình trên. Các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm duy trì sinh hoạt thường xuyên đã góp phần đưa chính sách đến với người dân. Để thực hiện tốt chỉ tiêu bảo hiểm cũng như góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thời gian tới hội LHPN các cấp tiếp tục phối hợp và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, triển khai các mô hình hiệu quả về các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT để người dân hiểu và tự nguyện tham gia...

**Bích Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/phat-huy-vai-tro-phu-nu-trong-van-dong-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn>